

McKinsey ขึ้นแท่นบริษัทที่ปรึกษาอันดับ 1 จากการ จัดอันดับของ Vault ในเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2

563



McKinsey รั้งตำแหน่งผู้นำในการจัดอันดับประจำปีนี้ จากการเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของหลายภาคอุตสาหกรรม
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

จากข้อมูลบนเว็บไซต์ Vault.com เผยให้เห็นว่า McKinsey เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่ดีที่สุดในบรรดาบริษัทที่ปรึกษาที่
ดำเนินกิจการอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ การจัดอันดับของ Vault Top Consulting อ้างอิงจากคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถามหลายพันคนที่เข้าร่วม
การสำรวจในด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง

นอกจากจะได้รับตำแหน่งบริษัทที่ปรึกษาที่ดีที่สุดประจำปีนี้จากการจัดอันดับของ Vault ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกแล้ว
McKinsey ยังรั้งอันดับ 1 ในประเภทคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมถึงประโยชน์ นวัตกรรม โอกาสในการคืนทุน การเลือก

ระดับความท้าทาย ความต้องการด้านการเดินทาง การโยกย้ายตำแหน่งภายในองค์กร รวมถึงความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาอีกด้วย

คุณวอร์เรน เทชนอร์ พันธมิตรอาวุโสและสปอนเซอร์ระดับโลกของ McKinsey Recruiting กล่าวว่า “McKinsey เป็นบริษัทดึงดูดและให้การส่งเสริมบุคลากรผู้ที่มีความสามารถอย่างดีที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้พนักงานของเราเติบโตและสร้างผลกระทบอันใหญ่หลวงต่อลูกค้าของเรา นี่จึงเป็นเหตุผลที่เราคว้าอันดับ 1 ของการจัดอันดับในเอเชียแปซิฟิกมาครองได้ในปีนี้ ผมประทับใจในความมุ่งมั่นของบุคลากรและความทุ่มเทที่พวกเขามอบให้กับลูกค้าของเรา รวมถึงความร่วมมือในการช่วยแก้ไขปัญหาค่าความท้าทายที่มีอยู่ทุกวันมาอย่างต่อเนื่อง”

นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามในเอเชียแปซิฟิกยังระบุว่า MaKinsey เป็นที่ 1 ในหลายภาคส่วนและอุตสาหกรรม ทั้งในด้านกลยุทธ์ การกำหนดราคา/การขายและการตลาด เทคโนโลยี/สื่อ/โทรคมนาคม พลังงาน การดูแลสุขภาพ และการค้าปลีก

เกี่ยวกับ McKinsey

McKinsey & Company เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการระดับโลก ที่มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งในการมอบความช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรทางสังคมทั้งหลาย ให้สามารถบรรลุความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เราเริ่มวัดอุปสรรคหลักในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาภายนอกที่น่าเชื่อถือที่สุดของลูกค้ามาเป็นเวลากว่า 90 ปี เราทำหน้าที่ในการประสานความเชี่ยวชาญของทีมงานผู้มีความสามารถเข้ากับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในบริษัทของเราเพื่อผลักดันสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ด้วยการเข้าไปร่วมมือกับลูกค้าตั้งแต่ระดับ C ไปจนถึงระดับแนวหน้า เพื่อส่งมอบผลกระทบที่พวกเขาต้องการ ผ่านทีมที่ปรึกษาซึ่งประจำอยู่ใน 133 เมืองของ 66 ประเทศ

ติดต่อ:

Caitlin Storhaug

ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารคัดเลือกบุคลากรทั่วโลก

อีเมล: caitlin_storhaug@mckinsey.com

โทร: +1-415-318-5046